

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และ 3) แนวทางการแก้ไขปัญหาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้วิธีการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จำนวน 1,131 คน ผู้ศึกษาได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) ที่มีสมาชิกภายในกลุ่มแตกต่างกัน (Unequal Cluster Sampling) ขนาดกลุ่มตามแนวคิดของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน $\pm 5\%$ สามารถคำนวณหากลุ่มตัวอย่างได้ 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) ทั้งแบบปลายเปิดและปลายปิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างไร โดยแบ่ง 4 ตอน ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ตามกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ หลังจากนั้นนำแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลประสบการณ์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 300 คน พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.0 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 45.7 ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานสืบสวน ร้อยละ 47.3 และมีระดับยศ ร.ต.ต.-ร.ต.อ. ร้อยละ 41.3 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการรับราชการมากกว่า 10 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานประจำชุดป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด มากกว่า 4 ปี ร้อยละ 52.0 และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเคยเข้ารับ การอบรมในหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร้อยละ 80.7 และไม่เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร้อยละ 19.3

5.1.2 ปัญหาและอุปสรรคของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในภาพรวมมีปัญหาในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.22$, S.D.= 0.95) ประกอบด้วยปัญหาด้านสมรรถนะ (บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์) ด้านอำนาจและความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องและด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายสามารถสรุปได้ดังนี้

ปัญหาด้านสมรรถนะ ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.26$, S.D.= 0.89) การขาดแคลนกำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานทำหน้าที่หลายด้าน จึงทำให้การทำงานด้านยาเสพติดไม่ดีเท่าที่ควร งบประมาณที่ใช้ในการออกปฏิบัติหน้าที่ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการติดตาม หาข่าว ค่าสายลับในการล่อซื้อยาเสพติดมีไม่เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติหน้าที่ งบประมาณไม่ถึงผู้ปฏิบัติ มีปัญหาในขั้นตอนการเบิกจ่ายที่ยุ่งยาก ใช้เวลานาน และไม่ถึงมือผู้ปฏิบัติ ขาดแคลนอาวุธและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ เช่น อาวุธปืน เสื้อเกราะอ่อน ขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ยานพาหนะในการ ออกปฏิบัติการ ต้องใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการออกปฏิบัติหน้าที่ บ่อยครั้งที่ต้องใช้เงินส่วนตัวใน ปัญหาความเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา ปัญหาขวัญ กำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน

ปัญหาด้านอำนาจและความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการประสานงานด้านข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 2.97$, S.D.= 0.98) มีปัญหาของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

มักจะพบว่ามี การตัดตอนของขบวนการทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงขบวนการต่อได้ เทคโนโลยีมีความทันสมัย ทำให้ยากต่อการจับกุมมากขึ้น

ปัญหาด้านกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นปัญหาในระดับค่อนข้างมาก ($\bar{X} = 3.43$, S.D. = 0.98) การบังคับใช้กฎหมายไม่เด็ดขาด การลงโทษผู้กระทำผิด มีการลดโทษมากเกินไปทำให้ผู้กระทำผิดไม่หลาบจำรวมทั้งผู้เสพคือ ผู้ป่วยการนำผู้เสพไปบำบัดฟื้นฟูในโรงพยาบาลใกล้บ้านไม่ได้ผล ผู้เสพกลับมาเสพซ้ำ ปัญหาการจับกุมเด็ก มีขั้นตอนมากและยุ่งยาก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกยุ่งยากลำบาก

5.1.3 ปัจจัยที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.31$, S.D. = 1.13) โดยมีปัจจัยด้านเวลาและทรัพยากร ด้านการวางแผนจัดทรัพยากรที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการสื่อสารและประสานงาน และด้านการยอมรับในอำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง

5.1.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.75$, S.D. = 1.25) โดยเห็นด้วยมากที่สุด คือ ทำให้กฎหมายมีผลใช้บังคับได้ อย่างจริงจังและเด็ดขาดให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนมาตรการในการจัดเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคน บางหน่วยงานที่ใช้อำนาจหน้าที่และช่องว่างของกฎหมายหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดมีการประสานงานกันทั้งข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและให้มีความทันสมัย สนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานอย่างเพียงพอและยืดหยุ่นในการเบิกใช้ และจัดสรรงบประมาณเบ็ดเตล็ด ค่าตอบแทนและเงินจูงใจในการปฏิบัติงาน ประเด็นเหล่านี้เห็นด้วยมาก

5.2 การอภิปรายผล

การศึกษาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ข้อ ผลการศึกษาสามารถนำมาอภิปรายผล ดังนี้ 1) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และ 3) แนวทางการแก้ไขปัญหาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

5.2.1 ปัญหาและอุปสรรคของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด

จากผลการศึกษา พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ปัญหาที่พบอยู่ในระดับค่อนข้างมาก คือ **ปัญหาด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย** ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีชั้นยศ ร.ต.ต - ร.ต.อ. มีประสบการณ์การทำงานประจำชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมากกว่า 4 ปีขึ้นไป อีกทั้งยังเคยได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ยังให้ความสำคัญด้านกฎหมายว่าทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องกฎหมายที่มีการปรับเปลี่ยนโดยให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนมากขึ้น ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย ทำให้การจับกุมตรวจค้นผู้ต้องสงสัย ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง รอบคอบมากขึ้น เพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้อง รวมทั้งผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมแล้ว กฎหมายยังได้ให้สิทธิในการประกันตัว และต่อสู้คดีจนถึงชั้นศาลฎีกาทำให้เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการสืบสวนและแสวงหาพยานหลักฐานมากขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินคดีแต่ในปัจจุบันผู้ต้องหาได้ใช้เทคโนโลยีในการซื้อขายยาเสพติดมากขึ้น เช่น การติดต่อซื้อขายยาเสพติด ทางโทรศัพท์ หรือระบบอินเทอร์เน็ต และการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร แตกต่างจากอดีตที่ซื้อขายโดยการใช้เงินสด ทำให้การล่อซื้อเพื่อการจับกุม บางครั้งขาดพยานหลักฐานเพื่อใช้แสดงในการส่งฟ้องศาล เป็นสาเหตุให้ศาลยกฟ้องในบางกรณีที่พยานหลักฐานอ่อน ทั้งที่เป็นผู้กระทำผิด สอดคล้องกับการศึกษาของ จรรย์ เรืองงาม (2549) พบว่า ประสิทธิภาพของการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษของสถานีตำรวจภูธร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดใน

ระดับสูงคือปัจจัยด้านกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและปัจจัยด้านการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ส่วนปัจจัยด้านทรัพยากรและเวลาที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานในระดับปานกลาง และยังพบว่า กำลังพล งบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ การขาดการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษ

5.2.2 ปัจจัยที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ได้แก่ ด้านการสื่อสารและประสานงานและด้านการยอมรับในอำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน

เพราะระเบียบขั้นตอนของราชการมรหลายขั้นตอน รวมทั้งระเบียบขั้นตอนของทางราชการไม่มีความยืดหยุ่น มีหลายขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ทำให้ไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถรอได้ บางครั้งเจ้าหน้าที่จะถูกเพ่งเล็งว่าเข้าไปพัวพันกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะต้องเข้าไปคลุกคลีกับผู้ที่มีประวัติพัวพันยาเสพติดเพื่อหาข่าวสารพยานหลักฐาน นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด ทำให้เกิดปัญหาอย่างมากในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยในการทำงานทำให้การทำงานไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เช่น การมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสามารถที่จะช่วยให้การเช็กฐานข้อมูลบุคคลได้ทันทั่วถึง รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำงาน เช่น อาวุธปืน เสื้อเกราะ ยานพาหนะ ที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดหาใช้เองทำให้แรงกระตุ้นในการทำงานลดน้อยลงส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สอดคล้องกับการศึกษาของ จริญญา เรืองงาม (2549) พบว่า ปัจจัยด้านทรัพยากรและเวลาที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงาน และยังพบว่า กำลังพล งบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ การขาดการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษ

5.2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากในแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด ดังนี้

เห็นด้วยมากที่สุด คือ ทำให้กฎหมายมีผลใช้บังคับได้อย่างจริงจังและเด็ดขาดให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องแต่ยังพบว่าผู้กระทำผิดมิได้เกรงกลัวต่อบทลงโทษหรือโทษที่ได้รับ เพราะเมื่อถูกจับกุม ผู้ต้องหาสิทธิที่จะยื่นประกันตัว เหมือนกับคดีกระทำผิดอื่น ๆ

เห็นด้วยมาก คือ มาตรการในการขจัดเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคน บางหน่วยงานที่ใช้อำนาจหน้าที่และช่องว่างของกฎหมายหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง เพิ่มอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและให้มีความทันสมัย, สนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน อย่างเพียงพอและยืดหยุ่นในการเบิกใช้ จัดสรรงบประมาณเบี่ยงเลียง ค่าตอบแทนและเงินจูงใจในการปฏิบัติงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดมีการประสานงานกันทั้งข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือ สนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี สอดคล้องกับการศึกษาของวรพจน์ เลียงหล้า (2553) ที่พบว่า การปฏิบัติงานการปราบปรามยาเสพติดให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ไม่สามารถปฏิบัติการได้เพียงลำพังเพียงหน่วยงานเดียว จำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกัน โดยการบูรณาการผลสานการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน เช่น การสืบสวนข่าวเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การข่าวด้านความเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายาเสพติด รวมทั้งการปฏิบัติการโดยใช้กำลังพล เข้าปิดล้อมตรวจค้น จับกุม ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีขีดความสามารถและความถนัดในด้านการปราบปรามที่แตกต่างกันออกไป

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

เพื่อให้การดำเนินการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ศึกษาได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาคำเนินการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดังต่อไปนี้

1. ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและไม่ควรให้อภัยโทษ ควรให้มีการปราบปรามอย่างเด็ดขาด ควรแก้ไข พ.ร.บ. ฟื้นฟูบังคับบำบัด ในข้อครอบครองยาเสพติดโดยผิดกฎหมายจำนวน 1 เม็ด แต่ไม่เกิน 5 เม็ด และมีผลตรวจปัสสาวะเป็นบวก ก็ใช้มาตรการบำบัด และควรเพิ่มบทลงโทษให้ผู้กระทำผิดซ้ำซากให้หนักยิ่งขึ้นไปไม่ควรให้เข้ารับการบำบัดอีก เพื่อให้หลายจำเพิ่มบทลงโทษให้ผู้จำหน่าย ให้มีโทษหนักยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะรายย่อยหรือรายใหญ่ บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา

เสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ควรพิจารณากฎหมายให้อำนาจและรองรับในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจค้น จับกุม ยาเสพติด โดยเฉพาะกับผู้ที่มีอิทธิพลทางการเมือง ข้าราชการระดับสูง จัดให้มีการตรวจปีศาจของประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทุกคน ทุกภาคส่วน

2. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ควรลดขั้นตอนในการเบิกเบี่ยเลี้ยง เงินรางวัลและสินบนยาเสพติด ควรจัดสรรงบประมาณไปที่หน่วยงานโดยตรง เพื่อลดช่องว่างในการเบิกจ่ายให้น้อยลง ควรจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น เงินล่อซื้อ เงินตอบแทนสายลับ ควรสนับสนุน อาวุธและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น อาวุธปืน เสื้อเกราะอ่อน รวมทั้งอุปกรณ์ในการตรวจสอบสารเสพติดที่มีประสิทธิภาพในทุกหน่วยงาน ควรจัดสรรงบประมาณให้ชุดปราบปรามยาเสพติดแต่ละจังหวัดใช้ในการฝึกอบรม เช่น การยิงปืน การเข้าทำการตรวจค้น จับกุม ควรจัดสรรเพิ่มงบประมาณในดานการทำงานในการปราบปรามยาเสพติด โดยการเพิ่มเบี่ยเลี้ยงให้แกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกปฏิบัติงานในการสืบสวนหาข่าวและมีรางวัลมอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมคดียาเสพติด

3. ผู้บังคับบัญชา ควรเอาใจใส่ดูแลผู้ปฏิบัติงาน ให้ขวัญกำลังใจ และพิจารณาความดีความชอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ควรจัดกำลังเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติดให้มากขึ้น ควรพบปะประชาชนบ่อย ๆ จะทำให้ปัญหาเสติดลดลงได้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส รัศกุมและยุติธรรม ไม่เห็นแก่อำมิสสินจ้างหรือผลประโยชน์อื่นใด ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง

4. รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมภาคประชาชนในระดับชุมชนให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่เฝ้าระวังและติดตามเกี่ยวกับยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน ทั้งนี้วัตถุประสงค์คือเพื่อให้เป็นมาตรการป้องกันไม่ไหประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนในชุมชนของตนติดยาเสพติดเพื่อเป็นการเบงเบาภาระของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทางหนึ่งอีกทั้งหน่วยงานระดับชุมชนนี้ก็ควรทำงานร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วย

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษารั้งต่อไป

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมายของเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติด มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการป้องกันปราบปรามยาเสพติด

2. ควรศึกษาด้านระยะเวลาที่ถูกกำหนดในการดำเนินงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการป้องกันปราบปรามยาเสพติด

3. ควรศึกษาด้านอายุและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในการดำเนินงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการป้องกันปราบปรามยาเสพติด